



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739783 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 58/2542

วันที่ 29

เมษายน 2542

เรื่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยได้รับเลือกให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
แห่งปี ประจำปี 2542

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทย (นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์) ได้รับการยกย่อง
คัดเลือกให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งปี ประจำปี 2542 โดยนิตยสาร ASIA MONEY
ฉบับเดือน พฤษภาคม 2542

นิตยสาร ASIA MONEY เป็นนิตยสารทางการเงินเอเชียที่แพร่หลายทั่วโลก และเป็น
นิตยสารในเครือ EURO MONEY ได้มีผู้อ่านหลักเป็นนักลงทุน ของสถาบันกองทุน นักบริหารและผู้
บริหารในประเทศต่างๆ นิตยสารฉบับดังกล่าวจะออกจำหน่ายและแจกในการประชุมรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง กองทุนพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ซึ่งจะมีการประชุมที่กรุงมะนิลาประเทศ
ฟิลิปปินส์ วันที่ 30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2542 นับว่าเป็นเกียรติของประเทศ และประชาชนไทย
อีกครั้งหนึ่งที่มีนักบริหารระดับประเทศได้รับการคัดเลือกยกย่องในครั้งนี้

ในการคัดเลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งปีของนิตยสาร ASIA MONEY ให้
ความสำคัญในบทบาทของรัฐมนตรีคลังของไทยในการแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจ และวิสัยทัศน์ในการ
มีนโยบายปฏิรูปขั้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับเสถียรภาพ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว
ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจเอเชีย ในบทความของนิตยสารฯ กล่าวว่า ถึงแม้จะมีผู้วิจารณ์นโยบาย
เศรษฐกิจของรัฐบาล แต่ในขณะนี้ถือได้ว่าผลสำเร็จของนโยบายแก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจบางประการ
ได้กระจ่างชัดขึ้นแล้ว เช่น ค่าเงินบาทที่มีเสถียรภาพ เงินทุนสำรองของนโยบายระหว่างประเทศที่
เพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่เหมาะสมและความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินในระบบ สถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ปัญหาหนี้ต่อคุณภาพของภาคธนาคารและความล่าช้าในการระดมหนี้ของ
บริษัทเอกชนยังคงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการแก้ไข โดยเร่งด่วนต่อไป นิตยสารฯ กล่าวว่า มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2542 คาดว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยให้
เริ่มฟื้นตัวได้ และอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2542 อาจเป็นร้อยละ 1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ได้

การกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ถือเป็นหนึ่งในสามนโยบายหลักที่รัฐมนตรีคลังเชื่อว่า
ต้องดำเนินการ ทั้งนี้ การเร่งแก้ไข ปัญหาหนี้ต่อคุณภาพของระบบธนาคาร และการเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขันของภาคการส่งออกเป็นอีกสองนโยบายหลักที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป

Posted 30 Apr 1999